
 บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น  สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจำปี 2565 
วันจันทร์ที ่ 28 กุมภาพันธ์  2565  เวลา  09.00 น. 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น 
    ผู้มาประชุม 

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชือ่ 
1.นายประดิษฐ์     เมืองลือ ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น ประดิษฐ์      เมืองลือ 
2.นายคำรณ   จายโจง รองประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น คำรณ         จายโจง 
3.นางสาวอุไร       สมอุทัย เลขานุการสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น อุไร  สมอุทัย 
4.นายณรงค์  เชื้อเย็น สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น ณรงค์      เชื้อเย็น 
5.นายจิรพงค์      อุประโจง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น จิรพงค์    อุประโจง 
6.นางจันทร์แสง    จิตอารี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น จันทร์แสง     จิตอารี 
7.นายวสุพล   มูลเทพ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น วสุพล   มูลเทพ 
8.นางสาวพรพิมล  สุใจโรจน์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น พรพมิล    สุใจโรจน ์
9.นายถนอม  ญาณะโรจน์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น ถนอม    ญาณะโรจน์ 
10.นางพรรณรัตน์   อุประโจง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น พรรณรัตน์     อุประโจง 
11.นายภาคิน       หล้าเมือง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น ภาคิน    หล้าเมือง 
12.นายสงัด   เขียวธง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น สงัด   เขียวธง 

 ผู้เข้าร่วมประชุม 
ชือ่ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

1.นายมนัสน์    หม่องต๊ะ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น มนัสน์     หม่องต๊ะ 
2.นายชวโรจน์       กิง่แก้ว รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น ชวโรจน์   กิ่งแก้ว 
3.นายรังสรรค์       ยะสง่า รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น รังสรรค    ยะสง่า 
4.ร.ต.ต.ธนวัฒน์     คำบัวสัก เลขานุการนายกเทศมนตรี ธนวัฒน์  คำบัวสัก 
5.ร.ต.วิทยา   อุปละ ทีป่รึกษานายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น วิทยา   อุปบะ 
6.นายพรศักดิ์       แก้ววิจิตร รก.ปลัดเทศบาลตำบลบ้านแป้น พรศักดิ์    แก้ววิจิตร 
7.นางสุภาวัตร      ศิริบรูณ์ รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านแป้น สุภาวัตร      ศิริบูรณ์ 
8.นายณัฐวิโรจน์ โชติธนชญาณ์นนท์ ผู้อำนวยการกองช่าง ณัฐวิโรจน์ โชติธนชญาณ์นนท์ 
9.นางรัตน์ติยา     พงษ์วิทยานุกฤต ผู้อำนวยการกองคลัง รัตน์ติยา   พงษ์วิทยานุกฤต 
10.นายรังสรรค์     ขว้างแปน้ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ รังสรรค์       ขว้างแป้น 
11.นายเอรวัตร      ลังกาพินธุ์ หัวหน้าสำนักปลัด เอรวัตร  ลังกาพินธุ์ 
12.นายไกรยศ       คำมูล ผอ.กองยุทธศาสตร์และงปบระมาณ ไกรยศ    คำมูล 
13.นางสาวกัญชริญา   อครเดชกัณฑ์ ผอ.กองการศึกษา กัญชริญา       อครเดชกัณฑ์ 
14.นางนภัสสร       ยะอนันต์ ผอ.กองสวัสดิการสังคม นภัสสร  ยะอนันต์ 
15.นางสอางค์ศรี      พิมพ์อูป หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สอางค์ศรี       พิมพ์อูป 
16.นายจรัญ  มูลรัตน ์ หัวหน้าฝ่ายการโยธา จรัญ   มูลรัตน์ 
17.นายธัชพงศ์      อุตรสัก หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ธัชพงศ์    อุตรสัก 
18.นางณิชาวีย์     สว่างพนาพันธุ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ณิชาวีย์   สว่างพนาพันธุ์ 
19.นางสาวอธิชา     แก้วพิงค์ นิติกร อธิชา   แก้วพิงค์ 
20.นางสาวอมรรัตน์   อูปเวียง เจ้าพนักงานธุรการ อมรรัตน์  อูปเวียง 
21.นางสาวพิมผกา   ต้นแก้ว เจา้พนักงานประชาสัมพันธ์ พิมผกา     ต้นแก้ว 
22.นางศรีไล   จายโจง ผู้ใหญ่บ้านหนองเต่า ศรีไล       เจริญวิวัฒนว์งศ ์
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เริ่มประชุมเวลา  09.00 น. 

 เมื่อถึงเวลา 09.00 น.  เลขานุการสภาเทศบาลฯ  เรียนเชิญสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้นทุกคน            
เข้าห้องประชุม  แล้วรายงานประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้นว่า การประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยแรก 
ประจำปี 2565  ในวันจันทร์ที่  28 กุมภาพันธ์  2565  มีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น เข้าร่วมการประชุม
สภาเทศบาล ครบทั้งหมด 12 ท่าน จากนั้นเรียนเชิญประธานสภาเทศบาล จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย                          
และประธานสภาเทศบาลได้กล่าวเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565                   
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ประธานสภา: เรียนคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่านรวมถึงหัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วม 
ประชุมทุกท่าน การประชุมวันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565  
ในวันจันทร์ที่  28 กุมภาพันธ์ 2564  เวลา 09.00 น.  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบล               
บ้านแป้น  มีระเบียบวาระการประชุมทั้งหมด  4 วาระ สำหรับเรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุม
ทราบ เรื่องแรก  ขอแนะนำพนักงานเทศบาลท่านใหม่  ว่าที่ร.ต.คมสัน  มูลเทพ ตำแหน่ง                        
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ โอนย้ายมาจากเทศบาลตำบลเวียงยอง 
เรื่องที่สอง  แจ้งพนักงานเทศบาล จำนวน 2 ท่าน โอนย้ายไปดำรงตำแหน่งใหม่ ดังนี้  
1. นายจรัญ  มูลรัตน์  ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการโยธา โอนย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ                    
กองช่าง เทศบาลตำบลทาสบชัย อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 
2. นายธัชพงศ์   อุตรสัก  ตำแหน่ง  หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง โอนย้ายไปดำรงตำแหน่ง 
ผู้อำนวยการกองช่าง เทสบาลตำบลก้อ  อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 
เรื่องที่สาม  จากการเข้าร่วมประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 
ที่ผ่านมา ณ ศาลากลางจังหวัดลำพูน สาระสำคัญ คือ การจัดทำร่างประมวลกฎหมายของอปท. 
เกี่ยวกับการเลือกตั้ง การยุบรวมอบต. เทศบาล วาระในการดำรงตำแหน่ง ซึ่งทั้งหมดจะต้องผ่านการ
เสนอคณะรัฐมนตรี  หากมีความคืบหน้าอย่างไรจะแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบต่อไป 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

ประธานสภา: ระเบียบวาระการประชุม วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น                                 
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564 ตามเอกสารที่ได้แจกให้              
ทุกท่าน จะมีสมาชิกสภาท่านใด หรือท่านผู้บริหารจะแก้ไข ขอเชิญครับ เชิญสท.อุไร  สมอุทยั 

นางอุไร: เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางสาวอุไร สมอุทัย 
เลขานุการสภาฯ เลขานุการสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น ขอแก้ไขเพ่ิมเติมบันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาล

ตำบลบ้านแป้น หน้าแรก เพ่ิม ผู้ไม่มาประชุม นางจันทร์แสง  จติอารี  เนื่องจากลากิจ  ค่ะ 

ประธานสภา: จะมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดแก้ไขอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดแก้ไข 
เป็นอันว่าที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น   ให้การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2564 เมือ่วันที่ 27 ธันวาคม 2564 
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มติที่ประชุม ให้การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2564 เม่ือวันที่ 
27 ธันวาคม 2564 และแก้ไขเพิ่มเติมในหน้าแรก เพิ่ม ผู้ไม่มาประชุม นางจันทร์แสง จิตอารี 
เนื่องจากลากิจ 

 
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

3.1  เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้นสมัยสามัญ ประจำปี 2565 และสมัยสามัญ                
สมัยแรก ประจำปี 2566 

ประธานสภา: ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 3 ข้อ 3.1 การกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น สมัยสามัญ 
ประจำปี 2565 และสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566 มีสมาชิกเทศบาลท่านใดจะเสนอ                
ในที่ประชุมสภาเทศบาลแห่งนี้ เชิญครับ เชิญสท.ถนอม  ญาณะโรจน์   

สท.ถนอม: เรียนท่านประธานสภา  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  ผมนายถนอม ญาณะโรจน ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
                 เขต 2 ขอเสนอกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบล บ้านแป้น สมัยสามัญ ประจำปี 2565 และ 
   สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566  ดังนี้                             

- สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 
2565                                                                 
 -   สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 30 สิงหาคม  
2565                                                                      
-   สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 ระหว่างวันที ่1 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม  

2565                                                                                
-   สมัยสามัญ  สมัยแรก ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566  ถึงวันที่ 2 มีนาคม  

2566 

ประธานสภาฯ:   ขอผู้รับรอง 2 ท่าน ผู้รับรองได้แก่ สท. ณรงค์  เชื้อเย็น และสท.อุไร สมอุทัย สมาชิกสภาเทศบาล  
ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ เชิญครับ ถ้าไม่มี ผมจะถือว่าสภาเทศบาลแห่งนี้ ได้กำหนด                      
สมัยประชุมตามที่ ท่านสท.ถนอม ญาณะโรจน์ เสนอดังนี้ 
- สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม  
2565                                                                  
-   สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 30 สิงหาคม  
2565               
-   สมัยสามัญ  สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม  

25635   
-   สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์  2566 ถึงวันที่  2 มีนาคม  
2566   
และจะได้ปิดประกาศให้ทราบโดยทั่วไป 

มติที่ประชุม เห็นชอบกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น ดังนี้ 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2 ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่                       
30 พฤษภาคม  2565      
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-   สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่  1 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่                     
30 สิงหาคม 2565                                                                   
-   สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึงวันที ่                     

30 ธันวาคม  2565                                                                              
-   สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี  2566 ระหว่างวันที ่1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่                       
2 มีนาคม  2566   

3.2  ญัตติ เรื่อง ขอรับความบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่ภายในกลุ่มพื้นที่ (Clusters) จังหวัดลำพูน 

ประธานสภา: ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 3 ข้อ 3.2 เรื่อง ขอรับความบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชนขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นภายในกลุ่มพ้ืนที่ (Clusters) จังหวัดลำพูน  เชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ  

นายมนัสน์: เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  ผมนายมนัสน์  หม่องต๊ะ 
นายกเทศมนตรีฯ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น ขอเสนอญัตติ ขอรับความเห็นชอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดการ                    

ขยะมูลฝอยชุมชนขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นภายในกลุ่มพ้ืนที่ (Clusters)  จงัหวัดลำพูน   
 เรื่องเดิม  ตามที่จังหวัดลำพูน ได้มอบหมายให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เป็นเจ้าภาพการ

รวมกลุ่มพ้ืนที่ในการจัดการขยะมูลฝอย (Clusters)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่จังหวัด
ลำพูน และองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้ขอความอนุเคราะห์จังหวัดลำพูนจัดประชุมฯ เพ่ือ 
ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (เทศบาล) เพ่ือขับเคลื่อนการรวมกลุ่มพ้ืนที่ในการจัดการมูลฝอย (Clusters) ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564 ณ หอประชุมองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดลำพูน นั้น 

 ข้อระเบียบกฎหมาย  ประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น เรื่อง
การทำข้อตกลงร่วมกันจัดทำบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้การจัดทำ
บริหารสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 2 และข้อ 3 กำหนดว่าในการจัดทำบันทึก
ข้อตกลงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชุมปรึกษาหารือร่วมกัน โดยจัดทำบันทึกข้อตกลงเป็น
หนงัสือ และนำเสนอสภาท้องถิ่นของแต่ละแห่งพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

 เหตุผลและความจำเป็น ปัญหาขยะมูลฝอยเป็นปัญหาสำคัญของประเทศและมีแนวโน้มที่ปริมาณ 
มูลฝอยเพ่ิมขึ้นทุกปี อันเนื่องมาจากการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และพฤติกรรมการอุปโภค
บริโภคของประชาชน ดังนั้น หากไม่เร่งบริหารจัดการขยะมูลฝอยให้เป็นระบบ ตั้งแต่การจัดการขยะ
ที่ต้นทาง กลางทางและปลายทาง อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ อาจทำให้ปริมาณขยะมูลฝอย
ตกค้างสะสมเพ่ิมข้ึนในพ้ืนที่ขยะเป็นจำนวนมาก อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาวะอนามัยของประชาชน 
และสิ่งแวดล้อมพ้ืนที่ การจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลบ้านแป้น ภายใต้แผนการปฏิบัติการ
ลำพูนเมืองสะอาดสู่ความยั่งยืน ประจำปี พ.ศ.2565 โดยมีกรอบดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการฯ 
จำนวน 3 ระยะ ได้แก่ ต้นทาง คือ การลดปริมาณขยะและการส่งเสริมการคัดแยกขยะที่ต้นทาง 
กลางทาง คือ การจัดทำระบบเก็บอย่างมีประสิทธิภาพ และปลายทาง คือ ขยะมูลฝอยได้รับการ
กำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยยึดหลักการ 3Rs ได้แก่ Reduce ใช้น้อย  Reuse ใช้ซ้ำ 
และ Recycle นำกลับมาใช้ใหม่ โดยประชาชนมีการคัดแยกประเภทขยะมูลฝอยทั่วไป ขยะมูลฝอย
อันตราย และขยะมูลฝอยติดเชื้อ โดยแยกขยะมูลฝอยอันตรายและขยะมูลฝอยติดเชื้อทิ้งในสถานที่     
ที่เทศบาลจัดไว้ให้  ซ่ึงปริมาณขยะมูลฝอยประเภททั่วไปในเขตเทศบาลตำบลบ้านแป้นนั้น มีปริมาณ 
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 น้ำหนักเฉลี่ยประมาณ 90ตัน/เดือน ส่งผลทำให้เกิดค่าใช้จ่ายในการในการส่งกำจัดเป็นจำนวนมาก 
เพ่ือให้ เกิดความร่วมมือในการจัดการขยะมูลฝอยให้ เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล และ
กระทรวงมหาดไทย โดยมีนโยบายให้มีการรวมกลุ่มพ้ืนที่ในการจัดการขยะมูลฝอยให้การกำจัดขยะ
มูลฝอย(Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้านแป้น จึงได้ทำบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564 เพ่ือให้การจัดการ
ขยะมูลฝอยของเทศบาลฯ  เกิดเป็นรูปธรรม มีความคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ เลือกใช้วิธีการจัดการและ
พ้ืนที่กำจัดขยะที่เหมาะสม คุ้มค่า ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและเพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาในการ
กำจัดขยะและจัดหาพ้ืนที่การกำจัดในจังหวัดข้างเคียง ทำให้ต้องใช้งบประมาณในการขนส่งขยะไป
กำจัดมาก และเพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาขยะในระยะยาว ให้มีประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืนเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 ข้อพิจารณา  เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงขอสภาเทศบาล
ตำบลบ้านแป้น พิจารณาความเห็นชอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการการจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชนขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นภายในกลุ่มพ้ืนที่ (Clusters)  จังหวัดลำพูน ระหว่างองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดลำพูน และเทศบาลตำบลบ้านแป้น 

 จึงนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น เพ่ือพิจารณาต่อไป 

ประธานสภา:    ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีฯ เสนอญัตติขอรับความเห็นชอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดการขยะ             
มูลฝอยชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในกลุ่มพ้ืนที่ (Clusters) จังหวัดลำพูน   จะมีสมาชิกสภา
เทศบาล    ท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายอีกหรือไม่ เชิญครับ เชิญสท. คำรณ  จายโจง 

สท.คำรณ: เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน                        
ผมนายคำรณ จายโจง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น ขอสอบถาม ข้อ 2.4 ขยะมูลฝอยที่มีสาร
กัมมันตภาพรังสีเจือปน ขยะมูลฝอยที่มีการปะปนของเชื้อโรคจากสถานพยาบาลต่างๆ ขยะมูลฝอยที่
มีคุณลักษณะระเบิดได้/เป็นวัตถุระเบิด ขยะมูลฝอยอุตสาหกรรม สารเคมีอุตสาหกรรม ขยะติดเชื้อ 
ขยะอันตราย และขยะกากอุตสาหกรรม เราจะนำไปทิ้งที่ใด เนื่องจากอบจ.ลำพูน ไม่รับ และศูนย์
กำจัดขยะก่อสร้าง ณ สถานที่ใด คุ้มค่าต่อการขนส่งหรือไม่ และอบจ.ลำพูน จัดเก็บค่าธรรมเนียม 
ตันละ 500 บาท และราคาปัจจุบันที่เทศบาลจ่ายไปราคาตันละเท่าไหร่ และขอสอบถามท่านนายก
ทำไมจึงได้เซ็นลงนามก่อน และมาขอรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลในภายหลัง 

ประธานสภา:    เชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ ตอบขอ้ซักถามของสมาชิกสภาเทศบาล 

นายมนัสน์: เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  ผมนายมนัสน์  หม่องต๊ะ 
นายกเทศมนตรีฯ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น ผมเซ็นเห็นชอบกอ่นเข้าที่ประชุมสภา เป็นการเห็นชอบของเทศบาล

ทั้งหมด 40 กว่าแห่ง เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งจังหวัด ซึ่งเป็นนโยบายของจังหวัดลำพูน 
และนายกเทศมนตรีทุกแห่ง เห็นชอบตรงตามกัน ว่าจะเป็นการลดค่าใช้จ่าย จากเดิมที่ต้องจ่ายตันละ 1,700 บาท                  
ลดเหลือ ตันละ 500 บาท สามารถประหยัดงบประมาณไปได้ 1,200 บาท  ส่วนประเด็นอ่ืน  ๆมอบหมายให้
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ เป็นผู้ชี้แจง 

ประธานสภา:    ผมขอสอบถามท่านนายกฯ  ปัจจุบันมีสถานที่เผาขยะแล้วหรือไม่ ต้องเช่าสถานที่กับกรมป่าไมห้รือไม ่
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นายมนัสน์: เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สถานที่ทิ้งและเผา ม ี2 จุด ที่แรกคือตำบลศรีบัวบาน ซ่ึงต้องเช่า 
นายกเทศมนตรีฯ พ้ืนที่จากกรมป่าไม้ ระยะเวลา 30 ปี อีกหนึ่งทีค่ือตำบลเวียงหนองล่อง แต่ยังไม่ได้ข้อยุติ 

ประธานสภา:    เชิญผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ  

นายรังสรรค์: เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทกุท่าน  
ผอ.สาธารณสุขฯ การลงนามบันทึกข้อตกลง ท่านนายกฯ ได้ลงนามร่วมกับอบจ.ลำพูน พร้อมกับเทศบาลอีกประมาณ 

40 กว่าแห่ง ตามนโยบายของจังหวัดลำพูนเมืองสะอาดอย่างยั่งยืน โดยอปท. ที่เข้าร่วมในกลุ่มพ้ืนที่
การจัดการขยะมูลฝอยต้องดำเนินการดังนี้ 

 1.ให้ความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ที่เป็นเจ้าภาพหลักในการบริหารจัดการกำจัด
ขยะมูลฝอย และลงนามใน MOU โดยผู้บริหารท้องถิ่น 

 2.เสนอ MOU ให้สภาท้องถิ่นเห็นชอบในการจัดให้มีบริการสาธารณะร่วมกัน 
 3.ประชาสัมพันธ์การร่วมมือในครั้งนี้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ที่เป็นเจ้าภาพหลักในการ

จัดการขยะมูลฝอยให้ประชาชนทราบ   
 ซึ่งสาระสำคัญในการจัดการขยะมูลฝอย มีวัตถุประสงค์ดังนี้  
 1.เพ่ือร่วมมือกันในการจัดการขยะมูลฝอยให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย 

ซึ่งมีนโยบายให้รวมกลุ่มพ้ืนที่ของอปท. ให้เกิดเป็นรูปธรรม มีความคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ เป็นไปตาม
หลักสุขอนามัยสิ่งแวดล้อมและกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

 2.เพ่ือแก้ไขปัญหาในการกำจัดขยะและจัดหาพ้ืนที่ในการกำจัดขยะ เพ่ือลดค่าใช้จ่ายในการขนส่ง
ขยะไปกำจัดในจังหวัดอ่ืน 

 3.เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาระยะยาวให้มปีระสิทธิภาพ เกิดความยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 โดยอัตราค่าธรรมเนียมในการกำจัดขยะ ไม่น้อยกว่า 500 บาท ต่อ 1 ตัน  
 ตามที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ได้สอบถามข้อ 2.4 ขยะมูลฝอยที่มีสารกัมมันตภาพรังสีเจือปน ขยะ

มูลฝอยที่มีการปะปนของเชื้อโรคจากสถานพยาบาลต่างๆ ขยะมูลฝอยที่มีคุณลักษณะระเบิดได้/เป็น
วัตถุระเบิด ขยะมูลฝอยอุตสาหกรรม สารเคมีอุตสาหกรรม ขยะติดเชื้อ ขยะอันตราย และขยะกาก
อุตสาหกรรม จะนำไปทิ้งที่ใด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งต้องจ้างเอกชนนำไปทิ้ง เช่น 
บริษัทเอกชนที่จังหวัดราชบุรี ส่วนขยะติดเชื้อ โรงพยาบาลเป็นผู้กำจัด ส่วนขยะมูลฝอยอุตสาหกรรม 
สารเคมีอุตสาหกรรม โรงงานอุตสาหกรรมต้องเป็นผู้นำไปกำจัด ส่วนการดำเนินงานตามบันทึก
ข้อตกลง ระยะเวลา 25 ปี หากมีการเปลี่ยนแปลงก็ให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนด  การทำข้อตกลง
ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนในครั้งนี้ ถือเป็นเรื่ องดี เนื่องจากจะทำให้เทศบาลลด
งบประมาณในด้านนี้เป็นจำนวนมากและสามารถนำเงินที่เหลือมาพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ในพ้ืนที่ได้ต่อไป ขอนำเรียนให้ที่ประชุมทราบ 

ประธานสภา:    ปัญหาขยะถือเป็นปัญหาระดับชาติ แต่สิ่งที่เราจะแก้ไขได้ต้องเริ่มจากครัวเรือน ตามที่ท่านนายกฯ 
และเทศบาลตำบลบ้านแป้น ได้รณรงค์ให้ประชาชนในเขตพ้ืนที่แยกขยะ กำจัดขยะให้ถูกวิธี จะมี
สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดสอบถามหรืออภิปรายหรือไม่ ถ้าไม่มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามหรือ 

 อภิปรายแล้วผมขอสอบถามมติที่ประชุมว่า ท่านใดเห็นชอบตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดการ
ขยะมูลฝอยชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในกลุ่มพ้ืนที่ (Clusters) จังหวัดลำพูน   ขอได้โปรดยกมือ
ขึ้นครับ มีสมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นภายในกลุ่มพ้ืนที ่(Clusters) จังหวัดลำพูน   จำนวน 12 เสียง  
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มติที่ประชุม เห็นชอบตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ภายในกลุม่พื้นที่ (Clusters) จังหวัดลำพูน    
  จำนวน 12 เสียง ประกอบด้วย นายประดิษฐ์ เมืองลือ ประธานสภาเทศบาล/ นายคำรณ                 

จายโจง รองประธานสภาเทศบาล /นางสาวอุไร สมอุทัย เลขานุการสภาเทศบาล/ สท.ณรงค์  
เชื้อเย็น/ สท.จันทร์แสง จิตอารี /สท.วสุพล มูลเทพ /สท.จิรพงค์  อุประโจง /สท.สงัด เขียวธง 
สท.ถนอม ญาณะโรจน์/สท.พรพิมล สุใจโรจน์ / สท.พรรณ รัตน์  อุประโจง/ สท.ภาคิน                  
หล้าเมือง 

3.3  ญัตติ เรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ไปตั้งจ่ายเป็น          
รายการใหม่ (สำนักปลัด) 

ประธานสภา: ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 3 ข้อ 3.3 เรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ                  
พ.ศ. 2565  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม ่เชิญท่านนายกเทศมนตรี ครับ 

นายมนัสน์: เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  ผมนายมนัสน์  หม่องตะ๊ 
นายกเทศมนตรีฯ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี                 

พ.ศ.2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม ่
 หลักการและเหตุผล   ด้วยสำนักปลัด มีความประสงค์จะจัดซื้อโทรศัพท์สำนักงาน เนื่องจาก

โทรศัพท์สำนักงานที่ใช้อยู่ ในปัจจุบันของแต่ละส่วนราชการภายในเทศบาล เกิดความชำรุด                    
บางเครื่องไม่สามารถใช้งานได้  จึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น เพ่ือขออนุมัติโอน
เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพ่ือจัดซื้อ
ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ   

 ข้อระเบียบกฎหมาย ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2563 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน 
หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัตขิองสภา 

 ข้อพิจารณา เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ต่อสภาเทศบาลตำบล
บ้านแป้น ตามรายละเอียดดังนี้ 

 โอนลด  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป ค่าวัสดุ วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์และอะไหล่ชื้นส่วนรถยนต์ฯ  ตั้งงบประมาณไว้
จำนวน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) คงเหลือ 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) ขอโอนลด
ครั้งนี้ จำนวน 8,819 บาท (แปดพันแปดร้อยสิบเก้าบาทถ้วน) คงเหลือหลังโอน 21,181 บาท 
(สองหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบเอ็ดบาทถ้วน) 

 โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  1. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวด              
ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรศัพท์สำนักงาน จำนวน 8 เครื่อง  
เครื่องละ 890 บาท รวมเป็นเงิน 7,120 บาท (เจ็ดพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทถ้วน) (ราคาตาม
ท้องตลาด) 

 2. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
สำนักงาน เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรศัพท์สำนักงานแบบไร้สาย จำนวน 1 เครื่อง  เครื่องละ 1,699 
บาท รวมเป็นเงิน 1,699 บาท (หนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน) (ราคาตามท้องตลาด) 

 จงึเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
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ประธานสภา:    ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีฯ เสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพ่ือจัดซื้อโทรศัพท์สำนักงาน และโทรศัพท์สำนักงานไร้สาย จะมีสมาชิก
สภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายอกีหรือไม่ เชิญครับ เชิญสท.พรพิมล  สุใจโรจน์ 

สท.พรพิมล: เรียนท่านประธานสภา  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน                 
ดิฉันนางสาวพรพิมล สุใจโรจน์ สมาชิกสภาเทศบาล ขอสอบถามการโอนลดงบประมาณเพ่ือไปตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่เพ่ือจัดซ้ือโทรศัพท์สำนักงาน หากปลายปีงบประมาณ ค่าวัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง ไมพ่อจ่าย จะทำอย่างไร เกรงจะเกิดปัญหาในอนาคต 

ประธานสภา:    เชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ ตอบข้อซักถาม 

นายมนัสน์: เรยีนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  ผมนายมนัสน์  หม่องตะ๊ 
นายกเทศมนตรีฯ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น ขอมอบหมายให้หัวหน้าสำนักปลัด เป็นผู้ตอบข้อซักถาม 

นายเอรวัตร: เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหารและผู้ข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนาย 
หัวหนา้สำนักปลัด เอรวัตร ลังกาพินธุ์  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล การจัดซื้อโทรศัพท์สำนักงาน เนื่องจากมีความ

จำเป็นต้องติดต่องานทั้งบุคคลภายนอก และภายใน ประกอบกับโทรศัพท์สำนักงานเดิม ชำรุดไม่
สามารถใช้งานได้ตามปกติ หากงบประมาณค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ไม่พอจ่าย สามารถโอน
งบประมาณเพ่ิมเติม ซึ่งอำนาจในการโอนงบประมาณเป็นของคณะผู้บริหาร นำเรียนทีป่ระชุมทราบ              

ประธานสภา:   จะมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอถามมติที่ประชุม
สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565                      
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 1. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวด              
ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรศัพท์สำนักงาน จำนวน 8 เครื่อง  
เครื่องละ 890 บาท รวมเป็นเงิน 7,120 บาท (เจ็ดพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทถ้วน) (ราคาตาม
ท้องตลาด) 

 2. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
สำนักงาน เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรศัพท์สำนักงานแบบไร้สาย จำนวน 1 เครื่อง  เครื่องละ 1,699 
บาท รวมเป็นเงนิ 1,699 บาท (หนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบเกา้บาทถ้วน) (ราคาตามท้องตลาด) 

 ขอได้โปรดยกมือขึ้นครับ มีสมาชิกสภาเทศบาลอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.
2565  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม ่จำนวน 12 เสียงครับ   

มติที่ประชุม อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
 1. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์

สำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรศัพท์สำนักงาน จำนวน 8 เครื่อง  เครื่องละ 890 บาท รวม
เป็นเงิน 7,120 บาท (เจ็ดพันหนึ่งร้อยย่ีสิบบาทถ้วน) (ราคาตามท้องตลาด) 

 2. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
สำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรศัพท์สำนักงานแบบไร้สาย จำนวน 1 เครื่อง  เครื่องละ 
1,699 บาท รวมเป็นเงิน 1,699 บาท (หนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน) (ราคาตาม
ท้องตลาด) 
จำนวน 12 เสียง ประกอบด้วย นายประดิษฐ์ เมืองลือ ประธานสภาเทศบาล/ นายคำรณ                 
จายโจง  รองประธานสภาเทศบาล / นางสาวอุไร สมอุทยั เลขานุการสภาเทศบาล / สท.ณรงค์   
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เชื้อเย็น/ สท.จันทร์แสง จิตอารี /สท.วสุพล มูลเทพ /สท.จิรพงค์  อุประโจง /สท.สงัด เขียวธง 
สท.ถนอม ญาณะโรจน์/สท.พรพิมล สุใจโรจน์ / สท.พรรณรัตน์  อุประโจง/ สท.ภาคิน หลา้เมือง 

3.4  ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ (กองช่าง) 

ประธานสภา: ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 3 ข้อ 3.4 เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ                  
พ.ศ. 2565  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหมข่องกองช่าง เชิญท่านนายกเทศมนตรี ครับ 

นายมนัสน์: เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  ผมนายมนัสน์  หม่องต๊ะ 
นายกเทศมนตรีฯ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี                 

พ.ศ.2565 ไปตัง้จ่ายเป็นรายการใหม่ 
 หลักการ  เพ่ือขอให้สภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น พิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติโอนเงิน

งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2565 จำนวน 17,000 บาท รายละเอียดดังนี้ 
 โอนลด  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าก่อสร้างสิ่ ง

สาธารณูปโภค เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. บ้านรั้ว – ทุ่ง ซอย 3 หมู่ที่ 8 ตำบลหนองหนาม 
อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ตั้งไว้ 140,000 บาท คงเหลือ 140,000 บาท ขอโอนลดไป 
จำนวน 17,000 บาท คงเหลือหลังโอน 123,000 บาท  

 โอนไปตั้งเป็นรายการใหม่  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการขยายเขตไฟฟ้าภายใน 
2 เฟส 2 สาย บริเวณประปาบ้านล้อง หมู่ที่ 3 บ้านหนองเต่า ตำบลบ้านแป้น อำเภอเมืองลำพูน 
จังหวัดลำพูน รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลบ้านแป้น งบประมาณ 17,000 บาท 
(หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 

 เหตุผล ด้วยราษฎรบ้านหนองเต่า (บ้านล้อง) หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านแป้น อำเภอเมืองลำพูน จังหวัด
ลำพูน ประสบปัญหาน้ำไม่เพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค เนื่องจากเครื่องสูบน้ำแบบจมเดิมถูกใช้
งานมาเป็นเวลานาน เกิดการชำรุดเสียหายบ่อยครั้ง อีกทั้ง ให้ปริมาณน้ำน้อยไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน และยังสิ้นเปลืองงบประมาณค่าไฟฟ้าประจำเดือนมาก ดังนั้น จึงต้องเปลี่ยน
ระบบไฟฟ้าจาก 1 เฟส 2 สาย เป็น 3 เฟส 4 สาย เพ่ือรองรับการติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบจม 
(Submerse) พร้อมตู้ควบคุมขนาด 3 HP 380 V  

 ดังนั้น เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าวแบบยั่งยืน และเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎร               
จึงขอให้สภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น พิจารณาให้ความเห็นชอบโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ 

 ข้อระเบียบกฎหมาย ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2563  หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณข้อ 27 การโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน 
หรือโอนไปตัง้จ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น                             

 ข้อพิจารณา เพ่ือให้การดำเนินการตามโครงการดังกล่ าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุ
วัตถุประสงค์และถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง จึงขอได้โปรดนำเสนอต่อที่
ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น เพ่ือพิจารณาต่อไป 
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ประธานสภา:    ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีฯ เสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการขยายเขตไฟฟ้าภายใน 2 เฟส 2 สาย บริเวณ 
ประปาบ้านล้อง  จะมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายอีกหรือไม่ เชิญครับ 
เชิญสท.พรรณรัตน์  อุประโจง  

สท.พรรณรัตน์: เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน                
ดิฉันนางพรรณรัตน์  อุประโจง  สมาชิกสภาเทศบาล ขอสอบถาม การโอนลดงบประมาณของ             
บ้านรั้ว-ทุง่ ในครั้งนี้ถูกต้องตามข้อระเบียบ กฎหมายหรือไม ่

ประธานสภา:  โครงการนี้อยู่ในเทศบัญญัติฯ ประจำปี 2565 งบประมาณ 140,000 บาท แต่ได้รับงบประมาณ
จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงซ้ำซ้อนกับโครงการในเทศบัญญัติฯ ที่ได้ตั้งไว้ ขอทราบ
เหตุผลในการโอนงบประมาณในส่วนนี้  เชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ ตอบข้อซักถาม 

นายมนัสน์: เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  ผมนายมนัสน์  หม่องต๊ะ 
นายกเทศมนตรีฯ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น ขอมอบหมายให้ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ เป็นผู้ตอบข้อซักถาม 

นายไกรยศ: เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหารและผู้ข้าร่วมประชุมทุกทา่น ผมนาย 
ผอ.ยุทธศาสตร์ฯ ไกรยศ คำมูล ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ฯ การโอนลดงบประมาณของบ้านรั้ว-ทุ่ง ซอย 3 ตั้งไว้ใน

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 แต่เทศบาลตำบลบ้านแป้น ได้รับงบประมาณจาก
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และโครงการนี้ได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และบ้านหนองเต่า 
บ้านล้อง มีความต้องการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือรองรับเครื่องสูบน้ำแบบจม (Submerse) แต่ยังไม่มี
งบประมาณดำเนินการ จึงขอโอนงบประมาณจากบ้านรั้ว – ทุ่ง จำนวน 17,000 บาท คงเหลือ
งบประมาณหลังโอน 123,000 บาท  ประกอบกับการประชาคมหมู่บ้าน และสอบถามผู้ใหญ่บ้าน
รั้ว -ทุ่ง ในเมื่อโครงการลำดับที่  1 ได้ดำเนินการเป็นที่ เรียบร้อยแล้วโดยใช้งบประมาณจาก                  
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงมีความเห็นชอบนำโครงการในลำดับที่ 2 ขึ้นมาดำเนินการ คือ 
โครงการขยายเขตไฟฟ้า ซอย 3 และซอย 6 ใช้งบประมาณ 123,000 บาท คณะผู้บริหารเห็นชอบ 
จึงนำงบประมาณที่เหลือโอนให้บ้านหนองเต่า เพ่ือชำระให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในกาขยายเขต
ไฟฟ้า เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพ้ืนที่บ้านล้อง บ้านหนองเต่า ขอนำเรียน              
ที่ประชุมทราบเบื้องต้น 

ประธานสภา:  จะมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด จะสอบถามหรืออภิปรายอีกหรือไม่ เชิญสท.อุไร สมอทุัย 

นางสาวอุไร: เรียนทา่นประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน                
เลขานุการสภาฯ ดิฉันนางสาวอุไร สมอุทัย เลขานุการสภาเทศบาลตำบบ้านแป้น  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน               

มีความเป็นห่วงในเรื่องการใช้ไฟฟ้าของประชาชนบ้านหนองเต่า แต่ต้องการทราบข้อระเบียบ
กฎหมายที่ถูกต้อง ในการโอนลดงบประมาณในครั้งนี้ ขอให้ผู้อำนวยการกองคลังชี้แจงให้ชัดเจนเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาต่อไป 

ประธานสภา:  เชิญผู้อำนวยการกองคลัง ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายให้สมาชิกสภาเทศบาลทราบ 

นางรัตน์ติยา: เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กองคลัง 
ผอ.กองคลัง ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการขยายเขตไฟฟ้า

ภายใน 2 เฟส 2 สาย บริเวณประปาบ้านล้อง  หมู่ที่ 3  บ้านหนองเต่า งบประมาณ 17,000 บาท  
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 ปฏิบัติตามระเบียบวิธีการงบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการ
โอนเพ่ิม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็น
อำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น เป็นการโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายจ่ายใหม่ โดยที่รายการเดิมที่
โอนออก คือ โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านรั้ว – ทุ่ง ซอย 3 หมู่ที่ 8 ตำบลหนองหนาม อำเภอ
เมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ตั้งไว้ 140,000 บาท  ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากได้รับงบประมาณ
สนับสนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น งบเศรษฐกิจฐานราก จึงนำงบประมาณส่วนนี้มา             
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการขยายเขตไฟฟ้าภายใน 2 เฟส 2 สาย บริเวณประปาบ้านล้อง    
โอนไปแค่ 17,000 บาท จากงบประมาณที่ตั้งไว้ทั้งหมด 140,000 บาท การโอนบางส่วน หรือ
โอนทั้งหมดสามารถทำได้ ไม่ผิดระเบียบ เนื่องจากโครงการเดิมไม่ได้ดำเนินการ และประชาชน
เดือดร้อน มีความจำเป็นต้องใช้งบประมาณเพ่ือแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน และเงินส่วนที่เหลือ
สามารถนำมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ได้ โดยผ่านสภาเทศบาลอีกครั้ง ซึ่งข้อมูลนี้อ้างอิงได้จากการ
สอบถามเจ้าหน้าทีส่ำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน  ขอนำเรียนให้กับที่ประชุมทราบ 

ประธานสภา:  ขอบคุณที่ผู้อำนวยการกองคลัง ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายให้ที่ประชุมที่ประชุมทราบ จะมีสมาชิก
สภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายอีกหรือไม่ เชิญสท.อุไร  สมอุทัย 

นางสาวอุไร: เรียนทา่นประธานสภา ปัญหาทีเ่กิดข้ึนเนื่องจากสมาชิกสภายังไม่ทราบข้อระเบียบกฎหมายที่ถูกต้อง                
เลขานุการสภาฯ จึงเกิดการถกเถยีง หากในครัง้หน้าขอให้นำเรียนปรึกษาหารือร่วมกันก่อนค่ะ 

ประธานสภา:  จะมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายอีกหรือไม่ เชิญสท.จันทรแ์สง จิตอารี 

สท.จันทร์แสง: เรียนท่านประธานสภา ดิฉันขอเสนอแนะ หากเกรงจะมีปัญหาหรือข้อถกเถียง ขอให้ท่าน
ประธานสภา นัดสมาชิกสภาเทศบาลร่วมพูดคุย ปรึกษาหารือ นอกรอบ เพ่ือไม่ให้เกิดข้อถกเถียงกัน
ในที่ประชุมสภา และเรื่องส่วนตัวไมค่วรนำเข้าสู่ทีป่ระชุมสภาเทศบาล 

ประธานสภา:  ผมไม่เคยนำเรื่องส่วนตัวเข้าสู่ที่ประชุมสภา จะมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามหรืออภิปราย
อีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอถามมติที่ประชุมสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 
งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค เพ่ือจ่าย
เป็นค่าโครงการขยายเขตไฟฟ้าภายใน 2 เฟส 2 สาย บริเวณประปาบ้านล้อง หมูท่ี่ 3 บ้านหนองเต่า 
ตำบลบ้านแป้น อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบล         
บ้านแป้น งบประมาณ 17,000 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)  ขอได้โปรดยกมือขึ้นครับ                   
มีสมาชิกสภาเทศบาลอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565   ไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ จำนวน 11 เสียง  งดออกเสียง 1 ท่าน คือ ประธานสภา   

มติที่ประชุม อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการขยายเขตไฟฟ้าภายใน 2 เฟส 2 สาย 
บริเวณประปาบ้านล้อง หมู่ที่ 3 บ้านหนองเต่า ตำบลบ้านแป้น อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 
รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลบ้านแป้น งบประมาณ 17,000 บาท (หนึ่งหม่ืน
เจ็ดพันบาทถ้วน  
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  จำนวน 11 เสียง ประกอบด้วย นายคำรณ จายโจง รองประธานสภาเทศบาล /นางสาวอุไร          
สมอุทัย เลขานุการสภาเทศบาล/ สท.ณรงค์  เชื้อเย็น/ สท.จันทร์แสง จิตอารี /สท.วสุพล             
มูลเทพ /สท.จิรพงค์  อุประโจง /สท.สงัด เขียวธง/ สท.ถนอม ญาณะโรจน์/สท.พรพิมล สุใจ
โรจน์ สท.พรรณรัตน์  อุประโจง/ สท.ภาคิน หล้าเมือง 

 งดออกเสียง 1 ท่าน คือ นายประดิษฐ์  เมืองลือ  ประธานสภาเทศบาล 

3.5  ญัตติ เรื่อง ญัตติ เรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ (กองช่าง) 

ประธานสภา: ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 3 ข้อ 3.5 เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ                  
พ.ศ. 2565  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหมข่องกองช่าง เชิญท่านนายกเทศมนตรี ครบั 

นายมนัสน์: เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  ผมนายมนัสน์  หม่องต๊ะ 
นายกเทศมนตรีฯ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี                 

พ.ศ.2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
 หลักการ  เพ่ือขอให้สภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น พิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติโอนเงิน

งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2565 จำนวน 14,000 บาท รายละเอียดดังนี้ 
 โอนลด  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย 

ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 492,000 บาท คงเหลือ 277,752 บาท ขอโอนลด
ไปจำนวน 14,000 บาท คงเหลือหลังโอน 263,752 บาท 

 โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพ่ือจ่ายเป็นค่าชุดเครื่องรวม
สัญญาณเสียง ไม่น้อยกว่า12 ช่อง 12 Channel Mixing Console จำนวน 1 ชุด งบประมาณ 
14,000 บาท  

 เหตุผล  ด้วยชุดเครื่องรวมสัญญาณเสียงของเทศบาลตำบลบ้านแป้นเกิดการชำรุดเสียหาย เนื่องจาก
ใช้งานมาเป็นเวลานาน ส่งผลให้บางครั้งไม่สามารถดำเนินการจัดรายการเสียงตามสายประจำวันได้
ตามปกติ ดังนั้น เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างยั่งยืน จึงขอให้สภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น
พิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม ่

 ข้อระเบียบกฎหมาย  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2563 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน 
หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอำนาจอนุมัติสภาท้องถิน่ 

 ข้อพิจารณา  เพ่ือให้การดำเนินการตามโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุ
วัตถุประสงค์ และถูกต้องตามข้อระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง จึงขอได้โปรดนำเสนอ
ต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น เพ่ือพิจารณาต่อไป 

ประธานสภา:    ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีฯ เสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 
ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน                   
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ ไฟฟ้าและวิทยุ เพ่ือจ่ายเป็นค่าชุดเครื่องรวม
สัญญาณเสียง ไม่น้อยกว่า12 ช่อง 12 Channel Mixing Console จำนวน 1 ชุด งบประมาณ 
14,000 บาท จะมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายอีกหรือไม่ เชิญครับ ถ้าไม่มี 
ผมขอมติทีป่ระชุม สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอนุมติัให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2565 
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 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน                   
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพ่ือจ่ายเป็นค่าชุดเครื่องรวม
สัญญาณเสียง ไม่น้อยกว่า12 ช่อง 12 Channel Mixing Console จำนวน 1 ชุด งบประมาณ 
14,000 บาท ขอได้โปรกยกมือขึ้นครับ มีสมาชิกสภาเทศบาลอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีพ.ศ. 2565   ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม ่จำนวน 12 เสียงครับ   

มติที่ประชุม อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงาน
เคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าชุดเครื่องรวมสัญญาณเสียง ไม่น้อยกว่า12 ช่อง                  
12 Channel Mixing Console จำนวน 1 ชุด งบประมาณ 14,000 บาท 

  จำนวน 12 เสียง ประกอบด้วย นายประดิษฐ์ เมืองลือ ประธานสภาเทศบาล/ นายคำรณ                 
จายโจง รองประธานสภาเทศบาล /นางสาวอุไร สมอุทัย เลขานุการสภาเทศบาล/ สท.ณรงค์  
เชื้อเย็น/ สท.จันทร์แสง จิตอารี /สท.วสุพล มูลเทพ /สท.จิรพงค์  อุประโจง /สท.สงัด เขียวธง 
สท.ถนอม ญาณะโรจน์/สท.พรพิมล สุใจโรจน์ / สท.พรรณรัตน์  อุประโจง/ สท.ภาคิน หล้าเมือง 

3.6 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565     
(กองการศึกษา) 

ประธานสภา: ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 3 ข้อ 3.6 เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกองการศึกษา  เชิญท่านนายกเทศมนตรี ครับ 

นายมนัสน์: เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  ผมนายมนัสน์  หม่องต๊ะ 
นายกเทศมนตรีฯ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 หลักการและเหตุผล  ตามที่เทศบาลตำบลบ้านแป้น ได้ตั้งเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 

พ.ศ.2565  แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์สำนักงาน เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะเหล็ก 7 ลิ้นชัก ขนาด 6 ฟุต พร้อมกระจก จำนวน                
1 ชุด ราคาชุดละ 8,500 บาท ตั้งงบประมาณไว้ 8,500 บาท และงานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะเหล็ก 7 ลิ้นชัก 
ขนาด 6 ฟุต พร้อมกระจก จำนวน1 ชุด ราคาชุดละ 8,500 บาท ตั้งงบประมาณไว้ 8,500 บาท 
นั้น เนื่องจากครุภัณฑ์ดังกล่าวได้ยกเลิกการผลิต ทำให้ไม่สามารถทำการจัดซื้อได้ เพ่ือให้การบริหาร
งบประมาณและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณกองการศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตาม
ระเบียบฯ ดังนั้น จึงขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 ต่อไป 

 ข้อกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 29 การ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในการลงทุน ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนมุัติของสภาท้องถิ่น 

 ข้อพิจารณา/ข้อเสนอแนะ เห็นควรนำเสนอสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น พิจารณาอนุมัติแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 ตามรายการ ดังนี้ 
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 เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงดังนี้ 
 ข้อความเดิม  1.แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท

ครุภัณฑ์สำนักงาน เพ่ือจ่ายค่าจัดซื้อโต๊ะเหล็ก 7 ลิ้นชัก ขนาด 6 ฟุต พร้อมกระจก จำนวน 1 ชุด 
ราคาชุดละ 8,500 บาท ตั้งงบประมาณไว้ 8,500 บาท (แปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

 2.แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
สำนักงาน เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะเหล็ก 7 ลิ้นชัก ขนาด 6 ฟุต พร้อมกระจก จำนวน 1 ชุด ราคา
ชุดละ 8,500 บาท ตั้งงบประมาณไว้ 8,500 บาท (แปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

 ข้อความใหม่  1.แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์สำนักงาน เพ่ือจ่ายค่าจัดซื้อโต๊ะเหล็ก 7 ลิ้นชัก ขนาด 5 ฟุต พร้อมกระจก จำนวน 1 ชุด 
ราคาชุดละ 7,000 บาท ต้ังงบประมาณไว้ 7,000 บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน) 

 2.แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
สำนักงาน เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะเหล็ก 7 ลิ้นชัก ขนาด 5 ฟุต พร้อมกระจก จำนวน 1 ชุด ราคา
ชุดละ 7,000 บาท ตั้งงบประมาณไว้ 7,000 บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน) 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

ประธานสภา:    ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีฯ เสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพ่ือจัดซื้อโต๊ะเหล็ก 7 ลิ้นชัก ขนาด 5 ฟุต พร้อมกระจก จะมี
สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายอีกหรือไม่ เชิญครับ เชิญสท.คำรณ  จายโจง 

สท.คำรณ: เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายคำรณ  
จายโจง สมาชิกสภาเทศบาล สรุปว่าท่านได้สอบถามราคาโต๊ะทำงานเหล็ก 5 ฟุตพร้อมกระจก ราคา 
7,000 บาท เป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่หรอืไม ่ 

ประธานสภา:    เชิญท่านนายกเทศมนตรี ตอบข้อซกัถาม 

นายมนัสน์: เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  ผมนายมนัสน์  หม่องต๊ะ 
นายกเทศมนตรีฯ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น ขอมอบหมายให้ผู้อำนวยการกองการศึกษา เป็นผู้ตอบข้อซักถาม 

น.ส.กัญชริญา: เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาล กองการศึกษาขอตอบข้อซักถามของท่านสมาชิก 
ผอ.กองการศึกษา สภาเทศบาล เดิมกองการศึกษา ขอจัดซื้อโต๊ะเหล็ก 7 ลิ้นชัก ขนาด 6 ฟุต พร้อมกระจก จำนวน                  

1 ชุด ราคาชุดละ 8,500 บาท แต่ในปัจจุบันครุภัณฑ์ดังกล่าวได้ยกเลิกการผลิต ทำให้ไม่สามารถ
จัดซื้อได้ จึงได้เปลี่ยนแปลงเป็น ขอจัดซื้อโต๊ะเหล็ก 7 ลิ้นชัก ขนาด 5 ฟุต พร้อมกระจก จำนวน                
1 ชุด ราคาชุดละ 7,000 บาท  รายละเอียดเพ่ิมเติมขอให้ ผู้อำนวยการกองคลังชี้แจงค่ะ 

ประธานสภา:  เชิญผู้อำนวยการกอง 

นางรัตน์ติยา: เรียนท่านประธานสภา กองคลังขอชี้แจงให้ทีป่ระชุมสภาเทศบาลทราบว่า ได้สอบถามโต๊ะเหล็ก 
ผอ.กองคลัง 7 ลิ้นชั้น ขนาด 6 ฟุต ร้านค้าในจังหวัดลำพูนและจังหวัดใกล้เคียง ไม่ได้ผลิต หากต้องการใช้ต้อง                 

สั่งทำพิเศษ ดังนั้นจึงขอลดขนาดเป็น 5 ฟุต เพื่อให้สามารถจัดซื้อจดัจ้างได้ภายในจังหวัดลำพูน และ
ราคาลดลงมาเหลือ 7,000 บาท 

ประธานสภา:    จะมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ เชิญสท.อุไร สมอุทัย 
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นางสาวอุไร: เรียนทา่นประธานสภา เอกสารและราคาท่ีท่านแนบให้มาพร้อมกับญัตตินี้ ท่านยังไม่ได้จัดซื้อใช่ 
เลขานุการสภาฯ หรอืไม ่

นางรัตน์ติยา: เรียนท่านประธานสภา กองคลังยังไมด่ำเนินการจัดซื้อ แต่เอกสารที่แนบให้สมาชิกสภาทุกท่านนั้น 
ผอ.กองคลัง เป็นเพียงใบเสนอราคาของร้านค้า                  

ประธานสภา:   จะมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอถามมติที่ประชุม
สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 1.แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน เพ่ือจ่ายค่าจัดซื้อโต๊ะเหล็ก 7 ลิ้นชัก ขนาด 5 ฟุต พร้อมกระจก จำนวน 
1 ชุด ราคาชุดละ 7,000 บาท ตั้งงบประมาณไว้ 7,000 บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน) 

 2.แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
สำนักงาน เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะเหล็ก 7 ลิ้นชัก ขนาด 5 ฟุต พร้อมกระจก จำนวน 1 ชุด ราคา
ชุดละ 7,000 บาท ตั้งงบประมาณไว้ 7,000 บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน) 

 ขอได้โปรดยกมือขึ้นครับ มีสมาชิกสภาเทศบาลอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 12 เสียงครับ   

มติที่ประชุม อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 1.แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์

สำนักงาน เพื่อจ่ายค่าจัดซื้อโต๊ะเหล็ก 7 ลิ้นชัก ขนาด 5 ฟุต พร้อมกระจก จำนวน 1 ชุด ราคา
ชุดละ 7,000 บาท ตั้งงบประมาณไว้ 7,000 บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน) 

 2.แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะเหล็ก 7 ล้ินชัก ขนาด 5 ฟุต พร้อมกระจก จำนวน 
1 ชุด ราคาชุดละ 7,000 บาท ตั้งงบประมาณไว้ 7,000 บาท (เจ็ดพันบาทถว้น) 

   จำนวน 12 เสียง ประกอบด้วย นายประดิษฐ์ เมืองลือ ประธานสภาเทศบาล/ นายคำรณ                 
จายโจง รองประธานสภาเทศบาล /นางสาวอุไร สมอุทัย เลขานุการสภาเทศบาล/ สท.ณรงค์  
เชื้อเย็น/ สท.จันทร์แสง จิตอารี /สท.วสุพล มูลเทพ /สท.จิรพงค์  อุประโจง /สท.สงัด เขียวธง 
สท.ถนอม ญาณะโรจน์/สท.พรพิมล สุใจโรจน์ / สท.พรรณรัตน์  อุประโจง/ สท.ภาคิน หล้าเมือง 

                           ------------- พักการประชุม 15 นาที--------------- 

ระเบียบวาระท่ี 4      เรื่องอ่ืนๆ 

ประธานสภา:    ในระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องอ่ืนๆ  งานนิติการ แจ้งการแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน 
 เทศบาลตำบลบ้านแป้น เชิญนิติกรแจ้งต่อทีป่ระชุมครับ 

นางสาวอธิชา: เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางสาว   
นิติกร อธิชา แก้วพิงค์ นิติกรชำนาญการ ตามที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดลำพูน ได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์

ยุติธรรมชุมชนระดับตำบล (ศยช.) ตามพ้ืนที่อปท.ทั่วอำเภอภายในจังหวัดลำพูน เพ่ือให้การ
ดำเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลบ้านแป้น เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้
สมาชิกสภาเทศบาล พิจารณาคัดเลือกแต่งตั้งสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 2 ท่าน ร่วมเป็น
คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลบ้านแปน้ 
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ประธานสภา:   ตามที่นิติกร แจ้งให้สมาชิกสภาเทศบาลพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 2 ท่าน 
                  ร่วมเป็นคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลบ้านแป้น  ดังนั้น ขอเชิญสมาชิกสภา 
                     เทศบาลเสนอชื่อผู้ที่เห็นสมควร เชิญครับ เชิญสท.ณรงค์  เชื้อเย็น 

สท.ณรงค์: เรียนท่านประธานสภา ผมนายณรงค์   เชื้อเย็น สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอ สท.ถนอม                  
ญาณะโรจน์ เป็นคณะกรรมการศนูย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลบ้านแป้น คนที่ 1  

ประธานสภา:    ขอผู้รับรองด้วยครับ   มีผู้รับรอง 2 ท่าน  คือ สท.จันทร์แสง จิตอารี  และสท.วสุพล มูลเทพ  จะมี
สมาชิกจะมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนออีกหรือไม่  ไม่มีนะครับ ต่อไปเป็นการเสนอชื่อ
คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลบ้านแป้น คนที่ 2  ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอ
ชื่อผู้ที่เห็นสมควร เชิญครับ เชิญ สท.พรพิมล  สุใจโรจน์ 

สท.พรพิมล: เรียนท่านประธานสภา ดิฉันนางสาวพรพิมล  สุใจโรจน์ สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอ นายประดิษฐ์ 
เมืองลือ ประธานสภา เป็นคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลบ้านแป้น คนที่ 2  

ประธานสภา:    ขอผู้รับรองด้วยครับ   มีผู้รับรอง 2 ท่าน  คือ สท.พรรณรัตน์  อุประโจง  และสท.ภาคิน  หล้าเมือง  
จะมีสมาชิกจะมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนออีกหรือไม่  ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มีผู้ใดเสนอเป็นอันว่า
คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลบ้านแป้นตามที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้เสนอคือ  
1.สท.ถนอม  ญาณะโรจน์  2.นายประดิษฐ์  เมืองลือ ประธานสภาเทศบาล  สำหรับในระเบียบวาระ
อ่ืนๆ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีเรื่องแจ้ง หรือนำปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนแจ้งให้
สภาเทศบาลรับทราบ เชิญครับ เชิญทา่นนายกเทศมนตรีฯ  

นายมนัสน์: เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน คณะผู้บริหารเป็นห่วงในเรื่องของ 
นายกเทศมนตรีฯ ความปลอดภัยภายในหมู่บ้าน การใช้รถ ใช้ถนน จึงขอแจ้งให้สมาชิกสภาทุกท่าน ช่วยกันสำรวจ

ความตอ้งการกระจกโค้งในหมู่บ้าน สำหรับรายละเอียดขอมอบหมายให้หัวหน้าสำนักปลัดชี้แจง 

นายเอรวัตร: เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ตามทีท่่านนายกฯ  มีนโยบายด้าน 
หัวหน้าสำนักปลัด ความปลอดภัยของประชาชนในแต่ละด้าน ประกอบกับนโยบายของกระทรวงมหาดไทยและนโยบาย

ของจังหวัดลำพูนเรื่องความปลอดภัยทางถนน ทุกคืนวันเสาร ์ท่านนายกฯ มอบหมายให้งานป้องกัน
ออกตรวจตราความเรียบร้อยของทุกหมู่บ้านด้วยรถตรวจการณ์ เพ่ือสร้างความอุ่นใจในด้านความ
ปลอดภัยให้กับประชาชน ส่วนความปลอดภัยด้านจราจร ตามที่เทศบาลได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้
อาจจะมีไม่มากนัก ส่วนใหญ่จะเป็นในเรื่องของกระจกโค้ง จึงขอความร่วมมือสมาชิกสภา สำรวจจุด
เสี่ยงภายในหมู่บ้าน หากต้องการกระจกโค้ง ให้เขียนใบคำร้อง เพ่ือเจ้าหน้าที่จะได้ตรวจสอบและ
ดำเนินการติดตั้งกระจกโค้งภายในหมู่บ้านให้ต่อไป 

ประธานสภา:    ขอให้ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ แจ้งการเตรียมความพร้อมของศูนย์ CI เทศบาลตำบล             
บ้านแป้น ในการรองรับผู้ป่วยโควิด – 19 ในพ้ืนที ่ให้สมาชิกสภาเทศบาลรับทราบ เชิญครับ 

นายรังสรรค์: เรียนทา่นประธานสภา  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประขุมทุกท่าน  หาก 
ผอ.กองสาธารณสุขฯ ประชาชนในพ้ืนที่เทศบาลตำบลบ้านแป้น ตรวจ ATK ผลเป็นบวก ให้แจ้งรพ.สต.บ้านป่าซางน้อย

และรพ.สต.หนองหนาม ปัจจุบันศูนย์ CI ของเทศบาลตำบลบ้านแป้นยังไม่มีความพร้อมในการ
ให้บริการ ส่วนศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด – 19 ที่มีอาการไม่รุนแรง ใช้อาคารอเนกประสงค์ด้านหลัง
สนามกีฬาเทศบาลตำบลบ้านแป้น (โรงยิมเนเซี่ยม) ซึ่งจะสามารถรับผู้ป่วยได้  50 ราย และได้มีการ 
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  เตรียมความพร้อมในด้านสถานที่ อินเตอร์เน็ต กล้องวงจรปิด ที่นอน หมอน มุ้ง และจะมีการ
ประสานงานร่วมกับกองสาธารณสุขฯ อสม.และรพ.สต. ในพ้ืนที่  สำหรับงบประมาณมาจากสปสช. 
และงบกลางของเทศบาล ใช้สำหรับจัดซื้อถุงยังชีพไปแล้ว 341 ชุด ๆ ละ ไม่เกิน 700 บาท ซึ่ง
เทศบาลอยู่ระหว่างจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานศูนย์ CI ช่วยเหลือประสานงาน ดูแล ผู้ป่วยที่จะ
เข้ามารักษาตัวในศูนย์ CI  และอำเภอเมืองลำพูนจะออกตรวจประเมินการเตรียมความพร้อมของ
ศูนย์ CI เทศบาลตำบลบ้านแป้นภายในอาทิตย์นี้ สำหรับผู้ป่วยในพ้ืนที่ กองสาธารณสุขฯ ได้ออก
ตรวจเยี่ยมบ้าน มีการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพ่ือป้องกันและเฝ้าระวัง ขอนำเรียนทีป่ระชุมทราบ 

ประธานสภา:    ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี แจ้งสถานการณ์โควิด- 19 ในพ้ืนที่ ว่าใช้งบประมาณในส่วนใดในการ
รองรับ หรือเยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบ และจะให้สมาชิกสภาช่วยประสานงานในด้านใด 

นายมนัสน์: เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ผมขอมอบหมายให้นายพรศักดิ์ 
นายกเทศมนตรีฯ ปลัดเทศบาล เป็นผู้ตอบในเรื่องของศูนย์ CI และการดูและผู้ป่วยโควิด- 19 ในพ้ืนทีร่ับผิดชอบ 

นายพรศักดิ์: เรียนทา่นประธานสภา  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล การเตรียมความพร้อมของศูนย์ CI  ใช้งบประมาณ 
รก.ปลัดเทศบาล ของเทศบาลและสปสช. ในการดูแลผู้ป่วย ค่าอาหาร รวมถึงค่าตอบแทนของเจ้าหน้าที่ที่ดูแลศูนย์ ซึ่ง

เป็นกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. เจ้าหน้าที่เทศบาล ส่วนยา เวชภัณฑ์ต่างๆ โรงพยาบาลลำพูน เป็น
ผู้รับผิดชอบ ขอนำเรียนชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ 

ประธานสภา:    เชิญสท.ถนอม ญาณะโรจน์ 

สท.ถนอม: เรียนท่านประธานสภา ผมมีปัญหาความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชน ไม่ทราบว่าเป็นความผิด
พลาดของสภาเทศบาล ผู้บริหาร หรือเจ้าหน้าที่เทศบาล การก่อสร้างรางระบายน้ำของบ้านบูชา ที่ใช้
เงินเหลือจ่ายจากปีงบประมาณ 2564 ในการก่อสร้าง ใช้งบประมาณ 60,000 กว่าบาท 
ดำเนินการแล้วเสร็จแต่ไม่สามารถใช้การไม่ได้ เนื่องจากน้ำไมม่ีทีล่ง กลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 
ไม่ได้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนแต่กลับกลายเป็นสร้างความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชน ขอฝากให้เทศบาลตรวจสอบและดำเนินการแก้ไข  

ประธานสภา:    ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี ตอบข้อซักถามของสมาชิกสภาเทศบาล 

นายมนัสน์: เรียนทา่นประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำอยู ่
นายกเทศมนตรีฯ บริเวณหลังวัดบูชา และเทศบาลมีโครงการทำรางระบายน้ำให้สุดสายเพ่ือให้น้ำไหลลงสู่ลำเหมือง    

อยู่ระหว่างทำสัญญากับผู้รับจ้าง เพ่ือเริ่มดำเนินการก่อสร้างต่อไป และขอมอบหมายผู้อำนวยการ
กองช่าง ชี้แจงเพ่ิมเติมให้ทีป่ระชุมทราบ 

นายณัฐวิโรจน์: เรียนทา่นประธานสภา  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำนี้ เทศบาลจะรบี 
ผอ.กองช่าง ดำเนินการให้แล้วเสร็จ เพ่ือให้ทิศทางการไหลของน้ำไปสู่ลำเหมือง เพ่ือไม่ให้ประชาชนได้รับความ

เดือดร้อน ที่ผ่านมาทำได้เพียงบางส่วนเนื่องจากใช้งบประมาณเงินเหลือจ่าย และได้ตั้งงบประมาณ
ส่วนนี้เพ่ิมเติมแล้วในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 

ประธานสภา:    ปัญหาของสภาเทศบาล คือใช้ เม็ดเงินเป็นตัวตั้ง จึงทำให้บางโครงการดำเนินการไม่แล้วเสร็จ 
เสนอแนะดำเนินการให้สิ้นสุดไปทั้งโครงการ อาจจะมีบางหมู่บ้านได้รับงบประมาณไม่เท่ากัน               
มากน้อยลดหลั่นกันไปบ้าง ดีกว่าทำไปแล้วไม่เรียบร้อย  กลายเป็นสร้างความเดอืดร้อนให้ประชาชน 
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 ต่อไปเชิญ สท.ถนอม ญาณะโรจน ์

สท.ถนอม: เรียนท่านประธานสภา แจ้งเสียงตามสายของเทศบาลไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่  บริเวณบ้านม่วง                
บ้านเส้งเขตติดต่อบ้านสันมะโก และบ้านล้องหนองจันทร์ บ้านร่องอุย บ้านหนองเต่า ขอให้กองช่าง
สำรวจและเพ่ิมจุดเสียงตามสาย เพ่ือให้ประชาชน ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารจากเทศบาลโดยพร้อม
เพรียงกัน และขอแจ้งโครงการก่อสร้างของบ้านม่วง ได้รับการบรรจุในเทศบัญญัติ ปี 2565 แต่
ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หากเทศบาลจะนำเงินที่เหลือมาใช้
ดำเนินการ ขอให้เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงก่อนที่จะมีการโอนเงินงบประมาณ เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหา
เหมือนกรณีบ้านรั้ว-ทุง่  

ประธานสภา:    เชิญท่านนายกเทศมนตรี ตอบข้อซักถามของสมาชิกสภาเทศบาล 

นายมนัสน์: เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน เสียงตามสายของเทศบาลมีปัญหา 
นายกเทศมนตรีฯ และได้แก้ไขมาโดยตลอด ที่ผ่านมาเครื่องส่งสัญญาณมีปัญหา ต้องส่งซ่อมที่กรุงเทพฯ ซึ่งใช้ระยะ

เวลานาน และจะได้หารือผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งกองช่าง และกองยุทธศาสตร์ฯ เพ่ือแก้ไขปัญหาในระยะยาว
ต่อไป สำหรับโครงการของหมู่บ้านที่ได้บรรจุไว้ในเทศบัญญัติ ปี 2565 แต่ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ทำให้เกิดการซ้ำซ้อน ดังนั้นต้องปรึกษาหารือ
ร่วมกันในส่วนของงบประมาณท่ีซ้ำซ้อน 

ประธานสภา:    เชิญสท.จันทร์แสง  จิตอารี 

สท.จันทร์แสง: เรียนท่านประธานสภา ขอสอบถามงบประมาณของบ้านขว้าง 200,000 บาท ทำไมเหลือแค่ 
100,000 บาท ทำไมฝ่ายแผนและงบประมาณ ไม่แจ้งให้สมาชิกสภาในพ้ืนที่ทราบ ข้องใจในส่วนนี้ 
และอีกหนึ่งเรื่องคือประชาชนบ้านร่องอุย แจ้งผู้รับจ้างวางท่อขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตร นำ
ดินส่วนที่ขุดออกไปถมทับลำเหมืองทำให้ตื้นเขิน 

ประธานสภา:    เชิญท่านนายกเทศมนตรี ชี้แจง 

นายมนัสน์: เรียนท่านประธานสภาเทศบาล มอบหมายให้ผอ.กองช่าง เป็นผู้ชี้แจง 
นายกเทศมนตรีฯ  

นายณัฐวิโรจน์: เรียนทา่นประธานสภา  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล โครงการได้รับงบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจจาก 
ผอ.กองช่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตรพร้อมติดตั้งระบบวางท่อ

เมนเพ่ือการเกษตร ระยะทาง 1,500 เมตร ท่อเมนวางในที่สาธารณะ ในเมื่อผู้รับจ้างขุดดินและนำ
ดินไปถมในลำเหมือง ทำให้ลำเหมืองตื้นเขินหรือรุกล้ำลำเหมือง กองช่างจะแจ้งให้ผู้รับจ้าง
ดำเนินการแก้ไข เนื่องจากยังไม่ได้ตรวจรับงาน ขอนำเรียนให้ที่ประชุมทราบ 

ประธานสภา:    ขอฝากท่านนายกเทศมนตรี ไปยังผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ เทศบาลควรมีการซักซ้อมแผนและ
งบประมาณ โดยการนำผู้นำชุมชน สมาชิกสภา ฝ่ายบริหาร เจ้าหน้าที่เทศบาล ชี้แจงทำความเข้าใจ
นอกรอบ เพ่ือสร้างความเข้าใจร่วมกัน เชิญท่านนายกเทศมนตรี 
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นายมนัสน์: เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ตามท่ีท่านประธานสภาเสนอแนะ  ผมเห็นด้วยที่เราควรจะพูดคยุ 
นายกเทศมนตรีฯ ทำความเข้าใจเกี่ยวกับแผนและการใช้งบประมาณ นอกรอบ และเรื่องรถขนดินในพ้ืนที่ ที่มีจำนวน

เพ่ิมมากข้ึน เนื่องจากการขยายตัวของเมือง บ้านจัดสรรในพื้นที่เกิดขึ้นมากมาย สร้างความเดือดร้อน
ในเรื่องฝุ่น PM 2.5 รวมถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน เกิดอุบัติเหตุ และเหตุร้องเรียนเรื่อง
อัดบล็อก  เสียงดังรบกวน ต้ังแต่ตีสามตีสี่ ซึ่งเทศบาลได้ทำบันทึกข้อตกลงร่วมกับผู้ประกอบการ                
ให้เริ่มทำงานตั้งแต่เวลา 05.30 น. เพ่ือไมใ่ห้รบกวนประชาชนผู้พักอาศัยในบริเวณใกล้เคียง และจะ
ได้แจ้งผู้ประกอบการทำอิฐบล็อก รวมทั้งผู้ประกอบการขับรถบรรทุกดิน ในเขตเทศบาลตำบล          
บ้านแป้น ประชุมหาทางออกร่วมกัน ในการแก้ไขปัญหาตามที่ประชาชนได้ร้องเรียน ในวันที่ 8 
มีนาคม 2565 และขอเรียนเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล เข้าร่วมปประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน 

ประธานสภา:    ขอฝากท่านนายกเทศมนตรี ได้ทำหนังสือแจ้งสมาชิกสภาเทศบาลเข้าร่วมประชุมในวันที่ 8 มีนาคม 
2565 และขอฝากอีกหนึ่งเรื่อง ขอให้ประสาน สภอ.เหมืองจี้ จำกัดความเร็วรถบนถนนสายแม่ทา -
ท่าจักร เนื่องจากเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง และขอให้ท่านนายกฯ ประสานกรมทางหลวง รื้อฟุตบาท               
ทีเ่ป็นคอขวดบริเวณหน้าตลาดสดบ้านแป้น  ต่อไปเชิญสท.ณรงค์  เชื้อเย็น 

สท.ณรงค์: เรียนท่านประธานสภา การเข้าร่วมประชาคมหมู่บ้านที่ผ่านมา พบว่าประชาชนมีส่วนร่วมน้อย
กว่าเดิม ไม่เหมือนในอดีตที่ผ่านมา ขอให้กองยุทธศาสตร์ฯ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมให้
มากขึ้น  เนื่องจากเป็นโครงการที่สำคัญของหมู่บ้าน และขอสอบถามการจัดตั้งสถานธนานุบาล               
ในพ้ืนที่เทศบาลตำบลบ้านแป้น เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนทางด้านการเงินให้กับประชาชน 
ควรมีการศึกษาเรื่องนี้และนำเข้าที่ประชุม และประชาชนแจ้ง สวนสุขภาพ สวนดอกไม้ ลู่วิ่งในสนาม
กีฬาเทศบาลตำบลบ้านแป้น ทำได้ดี สวยงาม แต่ขอให้ปรับปรุงในเรื่องห้องน้ำที่ไม่สะอาดและ               
ลานเดินของคนพิการทรุดตัว ขอให้เทศบาลรบีดำเนินการแก้ไข 

ประธานสภา:    เชิญท่านนายกเทศมนตรี ชี้แจง 

นายมนัสน์: เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล โครงการประชาคมแผนของหมูบ่้านจะได้ 
นายกเทศมนตรีฯ ประสานกองยุทธศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบให้มากขึ้น ส่วนการจัดตั้งโรงรับจำนำ

หรือสถานธนานุบาล เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน จะได้ปรึกษาหารือผู้ที่เกี่ยวข้อง             
หากจะดำเนินการ ในเบื้องต้นมอบหมายให้ปลัดเทศบาล  นายพรศักดิ์ แก้ววิจิตร เป็นผู้ชี้แจงถึง
ความเป็นไปได้หรือระเบียบกฎหมายทีเ่กี่ยวข้องในการจัดตั้งสถานธนานุบาลให้สมาชิกสภา ทราบ 

นายพรศักด์ิ: เรียนทา่นประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาล การจัดตั้งสถานุบาลในพ้ืนที่เทศบาลตำบลบ้านแป้น  
รก.ปลัดเทศบาล เดิมเกิดจากแนวคิดของปลัดเทศบาลท่านเดิม คือ ปลัดธีระศักดิ์ จันทร์ภิรมย์  และมอบหมายให้

ผู้อำนวยการกองคลัง ศึกษารายละเอียด หาข้อมูลความเป็นไปได้ หลักเกณฑ์ในการจัดตั้ง รวมถึง
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นขอเชิญผู้อำนวยการกองคลัง ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ 

นางรัตน์ติยา: เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  ข้อมูลเบื้องต้นในการจัดตั้งสถานธนานุบาล เรื่องนี ้
ผอ.กองคลงั เป็นเรื่องที่ใหญ่และหนัก เนื่องจากเทศบาลต้องมีงบประมาณรองรับ มีหลักเกณฑ์ในการจัดตั้งตาม

หนังสือสั่งการ ดังนี้ เทศบาลต้องศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลความเป็นไปได้อย่างรอบด้าน ทั้งในเรื่อง
ประโยชน์ที่จะได้รับและข้อจำกัด เสนอต่อสภาท้องถิ่นเพ่ือพิจารณาในประเด็นสำคัญดังนี้ 1.ความ
พร้อมของสภาพเศรษฐกิจ สังคม จำนวนประชากรจริง ประชากรแฝง และประโยชน์ที่ประชาชนจะ
ได้รับเป็นสำคัญ  2.ฐานะทางด้านการคลังของเทศบาลต้องม่ันคง  เนื่องจากต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย 



-20- 

 ของสถานธนานุบาลในทุกด้าน เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อที่ดิน  อาคารสถานที่ตั้ง ค่าครุภัณฑ์           
ค่าติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ในการบริหารจัดการ ค่าใช้จ่ายเงินเดือนค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินทุน
หมุนเวียนในระยะแรก โดยเทศบาลต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทั้งหมด ห้ามมิให้ผลักไปเป็นหนี้สิน
ของสถานธนานุบาล 3.เทศบาลต้องมีเงินสะสม เพ่ือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในระยะเริ่มแรกไม่น้อย
กว่า 5,000,000 บาท และจัดหาแหล่งเงินทุนสำรองอีกไม่ต่ำกว่า 2,000,000 บาท  4.เทศบาล
ต้องสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนให้เพียงพอต่อการดำเนินกิจการ โดยมิให้เกิดปัญหาการขาดเงินทุน
หมุนเวียนในระยะยาว  5.ศักยภาพในการรับภาระการขาดทุนในระยะเริ่มต้น  6.ความพร้อมของ
อาคารสถานที่ ต้องอยู่ในแหล่งชุมชนหนาแน่นที่เป็นย่านธุรกิจการค้าและเป็นกรรมสิทธิ์ของเทศบาล 
7.อาคารสถานธนานุบาลต้องมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 300 ตารางเมตร และมีหลักฐานว่าเทศบาลมี
กรรมสิทธิ์  ส่วนรายละเอียดปลีกย่อยต้องไปศึกษาว่าเทศบาลมีความพร้อมในการดำเนินการมาก
น้อยเพียงใด  และกองคลังขอรายงานเงินรายได้ของเทศบาลตำบลบ้านแป้น  รายรับ ณ ปัจจุบัน 
24,331,298.15 บาท ถือว่ารายได้ต่ำ จึงต้องมีการจำกัดควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
สำหรับรายจ่าย ณ ปัจจุบัน 23,240,000 บาท ถือว่ารายรับสมดุลกับรายจ่าย  มีรายรับเข้ามา
เท่าไหร่ กองคลังต้องวิเคราะห์ว่าจะใช้จ่ายในโครงการไหน อย่างไร งานก่อสร้างได้ดำเนินการตาม
แผนที่ตั้งไว้ สำหรบังานก่อสร้างรางระบายน้ำของบ้านบูชานั้น อยู่ระหว่างการพิจารณาหาผู้รับจา้งซึ่ง
เป็นไปตามแผนดำเนินงานที่ได้ตั้งไว้ ทั้งนี้การใช้จ่ายยึดถือความจำเป็นเดือดร้อนของประชาชน        
เป็นหลัก ขอนำเรียนที่ประชุมรับทราบ 

ประธานสภา:    ขอขอบคุณผู้อำนวยการกองคลังที่ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบ หากเป็นไปได้ขอให้ระงับการจ้าง
เหมาพนักงาน เพ่ือนำเงินในส่วนนี้ไปดำเนินการในส่วนของโครงการสร้างพ้ืนฐาน ต่อไปเชิญ              
ท่านนายกเทศมนตรี ชี้แจง 

นายมนัสน์: เรียนท่านประธานสภา  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  ขอหารือสำนักปลัด หรือกองยุทธศาสตร์ หาเวท ี
นายกเทศมนตรีฯ หรือสถานที่ในการประชุมนอกสถานที่เพ่ือปรึกษาหารือร่วมกันระหว่างคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา

เทศบาลและผู้อำนวยการกอง สำหรับห้องน้ำสนามกีฬาที่ไม่สะอาดและลานเดินของคนพิการทรุดตัว 
มอบหมายให้สำนักปลัดและกองช่าง ดำเนินการแก้ไข 

ประธานสภา:    ต่อไปขอเชิญสท.พรพิมล สุใจโรจน์  

สท.พรพิมล: เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางสาวพรพิมล  สุใจโรจน์ 
สมาชิกสภาเทศบาล ขอสอบถาม ปีนี้เทศบาลได้อุดหนุนงบประมาณให้กับกองทุนออมวันละบาท
จำนวนเท่าไหร่ เนื่องจากปีที่ผ่านกองทุนออมวันละบาท ก็ได้รับเงินอุดหนุนน้อยกว่าปีก่อนหน้า              
ทัง้ ๆ ที่สมาชิกกองทุนออมวันละบาทมีจำนวนเพ่ิมมากและกองทุนนี้ ยังเป็นหน้าเป็นตาของเทศบาล 
ได้รับคำชมจากจังหวัดลำพูน ว่ากองทุนบริหารจัดการได้ดีเป็นระดับต้น ๆ ของจังหวัดลำพูน 

ประธานสภา:    เชิญนายพรศักดิ์  แก้ววิจิตร  รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล เป็นผู้ตอบข้อซักถาม 

นายพรศักดิ:์ เรียนทา่นประธานสภา  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  กองทุนสวัสดิการชุมชน รัฐบาลสนับสนุน 1 ส่วน  
รก.ปลัดเทศบาล เทศบาลสนับสนุน 1 ส่วน และเงินออมของสมาชิกกองทุน อีก 1 ส่วน การสนับสนุนจากเทศบาล

ตำบลบ้านแป้น ต้องดูที่สถานะทางการเงินการคลัง ปีแรกๆ เทศบาลสนับสนุน 100,000 บาท แต่ 
ณ ปัจจุบัน สนับสนุน 60,000 บาท เนื่องจากข้อกำจัดทางด้านสถานะทางการคลังของเทศบาล      
ขอนำเรียนให้ที่ประชุมรับทราบ 
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ประธานสภา:    เชิญสท.พรพิมล สุใจโรจน์ 

สท.พรพิมล: เรียนท่านประธานสภา ขอขอบคุณสำหรับคำชี้แจง ดิฉันจะได้แจ้งให้สมาชิกกองทุนวันละบาท ทราบ 
และนายบุญส่ง ไทยกรรณ์ ขอดินลูกรังถมไหล่ถนน  บริเวณทางโค้งบ้านนายสมจิตร บ้านม่วง 
เนื่องจากเกรงจะเกิดอุบัติต่อผู้ใช้รถใช้ถนนที่สัญจรผ่านไปมา 

ประธานสภา จะมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถาม หรือเสนอแนะอีกหรือไม ่เชิญครับ ไม่มีนะครับ  สำหรับ
การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565 ในวันนี้ ก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี 
ผมขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น  ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
ท่านปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สำหรับวันนี้ผมขอปิดประชุมครับ 

มติที่ประชุม     รับทราบ 
เลิกประชุม       เวลา 12.45 น. 

(ลงชื่อ)..................................ผูจ้ดบันทึกรายงานการประชุม 
     (นางสาวอุไร   สมอุทัย) 

 เลขานุการสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น 

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว เมื่อวันที่......................................................... 

         (ลงชื่อ).......................................ประธานกรรมการ 
    (นางสาวพรพิมล   สุใจโรจน์) 
 สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น 

(ลงชื่อ).......................................กรรมการ 
       (นางพรรณรัตน์   อุประโจง) 

           สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น 

 (ลงชื่อ).......................................กรรมการและเลขานุการ 
    (นายภาคิน   หล้าเมือง) 

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น 

สภาเทศบาลได้รับรองรายงานการประชุมครั้งนี้แล้วเมื่อวันที่....................................................... 

 (ลงชื่อ)....................................... 
(นายประดษิฐ์   เมืองลือ) 

            ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น 




